

ลั่น 4 ปี คสช.วางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอื้อลงทุน

'สมคิด'ปลุกเอกชนต่อ ยอดรัฐ

ลุย 3 เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
"เกษตร-เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ"

EXCLUSIVE

กรุงเทพธุรกิจ ● "สมคิด" ชูผลงานเศรษฐกิจ 4 ปี คสช.ดันเศรษฐกิจขยายตัวเกิน 4% เผยบรรยากาศเอื้อให้เอกชนลงทุนสานต่อธุรกิจอสังหาที่นำร่องไปแล้ว ซึ่ง "อีอีซี" จุดเปลี่ยนสร้างความเชื่อมั่นต่างชาติยกระดับเศรษฐกิจไทย สิ่งที่มางานสานต่อโรดโชว์ "ยุโรป-สหรัฐฯ" ดึงอุตสาหกรรมไฮเทคเข้าประเทศ เผยภารกิจหนักๆ ก่อนเลือกตั้ง เร่งปฏิรูปสินค้าเกษตร-เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ

อ่านต่อหน้า 4

“

จีดีพีที่ขยายตัวมากกว่า 4%
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต
เอกชนก็จะมีการลงทุน
เพื่อเพิ่มโอกาสมากขึ้น

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ต่อจากหน้า 1

สมคิด

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศครบ 4 ปีในวันนี้ (22 พ.ค.) ท่ามกลางความคาดหวังภายใต้การเมืองที่มีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อการทำนโยบายเศรษฐกิจ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้โอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กับมุมมอง 4 ปีที่ผ่านมากับอนาคตข้างหน้า

นายสมคิดกล่าวว่า เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราการเติบโตล่าสุดไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.8% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือ 5 ปี บ่งบอกได้ชัดเจนที่สำคัญไม่ใช่ความบังเอิญ ไม่ได้เห็นใจความคาดหวัง แต่เกิดจากการทำงานหนักของทีมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกๆ ไตรมาส หรือ

4 ครั้งต่อปี ที่ทีมงานต้องประเมินสถานการณ์แบบเกาะติด เป็นที่มาของเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการดีต่อเนื่องตามลำดับ

"ช่วงแรกที่ผมเข้ามา ตอนนั้นการขยายตัวประมาณ 1% ยอมรับว่าทำอะไรไม่ให้ทรุดหนักหรือต่ำไปกว่าเดิม เป็นช่วงที่ต้องประคอง แต่วันนี้หากบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้มากกว่า 4% อย่างแน่นอน" นายสมคิด กล่าว

จากนี้ไปเมื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนในระดับที่มากกว่า 4% จะทำให้ภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ มีการเติบโตมากขึ้น และภาคเอกชนจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยในขณะนั้นมองว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อย่าง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ที่มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่แล้ว 2 โครงการ โดยร่วมมือ



กับบริษัท ธนาคาร ซูมิโตโม และบริษัท ฮองกง แลนด์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์จากฮ่องกง ในการลงทุน โครงการขนาดมหึมาในสามพื้นที่ 2 โครงการ ที่มาของความมั่นใจในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนไปพร้อมกับโครงการของรัฐเนื่องจากมองว่าโครงการสำคัญอย่าง รถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลตอนใต้ ส่งการให้ดินหน้าตามแผนโดยไม่มีการชะลอโครงการ ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เห็นความชัดเจน ในส่วนนี้จึงเร่งการลงทุนและจะทำให้เกิดการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้า และหากภาคอสังหาริมทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาคธุรกิจสาขาอื่นจึงควรใช้จังหวะนี้ ลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้น

ทุนนอกเข้าอีอีซียกระดับเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ออกมาเป็นกฎหมายก็ทำให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการใหญ่สุดของรัฐบาลนับแต่ยุค โชติช่วงชัชวาล โดยล่าสุดนอกจากสายการบินแอร์เอเชีย ที่ประกาศการลงทุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ในประเทศไทย พร้อมการขยายการลงทุนด้านอื่นๆ อีกหลายโครงการ ยังมีกลุ่มปิโตรเคมี หรือเครือโพลโค ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ จากเกาหลีใต้ สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี

“ผมบอกไปว่าสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทในไทยหรือเข้ามาลงทุนเองซึ่งทางเราพร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งขอให้บริษัทชั้นนำของเกาหลีอย่างบริษัทแอลจี เข้ามาลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย”

นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเร่งรัดให้มีการโรดโชว์ให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราจะให้เป็นการยกกระดบการลงทุนและผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต โดยเป้าหมายประเทศที่มองว่ามีความจำเป็นต้องไปโรดโชว์ คือในสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งมีบริษัทที่มีเทคโนโลยีในกลุ่มนี้จำนวนมาก

สำหรับความสำคัญของอีอีซีคือการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะมีการลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับสินค้าส่งออกของประเทศในอนาคต ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้น้ำหนักที่เราขายให้กับนักลงทุนต่างชาติได้เห็นก็คือความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางของซีแอลเอ็มวี

เผย 3 ภารกิจปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

นายสมคิด กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระดับสูง แต่หากไม่เดินหน้า การปฏิรูปอย่างจริงจังโดยเฉพาะปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ถึงในที่สุดก็จะเผชิญกับวงจรเดิมคือไม่สามารถขยายตัวได้เกิน 5% ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่รับการแก้ไขทำให้แข่งขันกับโลกได้ยาก ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญซึ่งมองว่าภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในขณะนี้ การที่คนเริ่มมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศในการปฏิรูปทุกๆ ด้าน ไม่เหมือนช่วงที่รัฐบาลเข้ามาแรกๆ และเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งไม่ว่าพรรคหรือกลุ่มการเมืองใดได้เป็นรัฐบาลก็จะสานต่อนโยบายรัฐบาลคสช. ที่ได้วางยุทธศาสตร์และโครงสร้างเศรษฐกิจไว้อย่างเป็นเชิงแกร่งเป็นระบบ

ทั้งนี้ภารกิจที่เร่งด่วนก่อนจะมีการเลือกตั้งได้แก่ 1.เรื่องสินค้าเกษตรที่ยังคงต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งเสริมการค้าผ่านระบบออนไลน์ การยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมาภาคเกษตรขยายตัวได้ถึง 6.5% ต้องดูว่าจะทำอย่างไรให้ขยายตัวได้ต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง

2.การสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการเพิ่มศักยภาพของ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความเข้มแข็ง โดยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในรายใหญ่มีการลงทุนในระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจในอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้กับแรงงาน และ 3.การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งจะเป็เครื่องยนต์สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ไม่กังวลราคาน้ำมัน-สงครามการค้า

สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เพิ่งผ่อนคลาย มีโอกาสที่จะนำไปสู่การเจรจาร่วมมือระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่ ถือว่าเป็นการเดินทางของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐ ได้เดินหน้านโยบายตามที่ได้มีการหาเสียงแนวโน้มการค้าโลกจากที่เคยตึงเครียดจึงมีบรรยากาศในเชิงบวกมากขึ้น

ส่วนการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นายสมคิดกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลว่าจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากในอดีตประเทศไทยเคยเผชิญกับช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปกว่า 100 ดอลลาร์ โดยในครั้งนั้นเมื่อรู้ว่าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวขึ้นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือ เช่น กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูแลราคาสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจมากและค่าครองชีพของเศรษฐกิจมากเกินไป

“เราเคยผ่านช่วงที่ราคาน้ำมันแพงกว่านี้มาแล้วก็รับมือได้ ขณะที่ในช่วงนี้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลดีต่อราคาสินค้าเกษตรที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น” รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าว